



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
ของตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยขอใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น มาสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

๑๐๑

นายทศพร แทนพิทักษ์

๑๐๒

นายวิริยฤทธิ์ บุตรฤทธิ

๑๐๓

ว่าที่ ร.ต. หญิง พัชรา คำโคตรสูง

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวิธีการประเมินฯ	วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินฯ	เลขประจำตัวผู้สมัคร
- <u>สอบสัมภาษณ์</u> (๑๐๐ คะแนน) ๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ ๒) พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น	วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องวิมวาทิตย์ ๒ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	๑๐๑ - ๑๐๓

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงสวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินฯ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ ก็ได้

๔. หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส)

ที่ปรึกษาการพาณิชย์

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป